
Flokkur fólksins kallar eftir að fá upplýsingar um hvar Sundabraut á nákvæmlega að liggja? 

Einnig er kallað eftir hvort talið sé að lagning Sundabrautar í einhverri mynd verði hafin innan 8-
10 ára, fyrr en það eða seinna? 

Greinargerð 

Nú er hópur að störfum sem ekki virðist hafa hafið neina alvöru vinnu. Brýnt er að hann spýti í 
lófana og auðvitað að í þeim hópi séu allir sammála um að leggja þurfi Sundabraut. Eins og hún 
er teiknuð nú, kemur hún ofan í Þorpið og smáhýsin í Gufunesi. Hvort brú (hábrú eða lágbrú) eða 
göng er vissulega stór höfuðverkur. 

 


